

Chính quyền Libya đã lên tiếng cảnh báo mọi người đừng đứng đầu tốp còi ròi vào hỗn loạn



Giao tranh tại thành phố hành dinh Raf Allah al-Sahati làm 4 người chết (AFP)

Hôm qua 21/9/2012, tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya, hàng ngàn người Libya đã xuống đường biểu tình và tấn công một số địa điểm do các nhóm Hồi giáo cực đoan chiếm

Dân Benghazi chiếm súng và phe Hồi giáo cắt đoạn: 4 người chết

Tác Giả: Lê Phác

Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2012 10:06

đóng trong thành phố, khi n mất vài nhóm này phải rút lui.

Chính quyền Libya lên tiếng kêu gọi tránh đổ đát nác rái vào hán loán.

Hãng tin AFP cho biết, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp thành phố Benghazi vào chiều hôm qua, và khi hiểu « Chúng ta hãy cứu Benghazi ». Sau đó, hàng trăm người đã tấn công một căn cứ quân sự mà nhóm Hồi giáo cắt đoạn Ansar al-Charia đang chiếm đóng.

Cuối cùng lực lượng Hồi giáo này đã phải rút khỏi căn cứ nói trên. Ansar al-Charia còn biểu tình để yêu cầu lùi khỏi một số nhà vián trong thành phố mà nhóm này đang kiểm soát.

Sau đó, đoàn biểu tình tiến vào thành phố hành dinh của nhóm Hồi giáo cắt đoạn Raf Allah al-Sahati cách trung tâm Benghazi 15 km.

Giao tranh đã nổ ra suốt hai giờ với vũ khí hạng nhẹ và súng rác kát. Người biểu tình đã cướp vũ khí, đán đác và các thiết bị thông tin.

Cuối cùng, lực lượng Hồi giáo này phải rút lui khỏi căn cứ. Điều đáng chú ý là nhóm Raf Allah al-Sahati hiện đang thuác quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Libya.

Theo thống kê sơ bộ của ba nhà vián của thành phố Benghazi, xung đát đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Chính quyền Libya đã lên tiếng cảnh báo mọi người đừng đổ đát nác rái vào hán loán và kêu gọi người biểu tình phân biệt giữa những nhóm vũ trang « bất hợp pháp » và những nhóm do nhà quản lý.

Dân Benghazi chống súng và phe Hồi giáo cực đoan: 4 người chết

Tác Giả: Lê Phác

Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2012 10:06

Chỉ huy trưởng Quân chủng Libya ông Mohamed al-Megaryef hoan nghênh việc người dân Libya đã có phản ứng chống lại cái gọi là «nhóm vũ trang ngoài vòng luật pháp», tuy nhiên ông cũng kêu gọi người biểu tình lập tức rút khỏi những địa điểm mà các nhóm vũ trang thu hút binh lính phòng chiếm đóng.

Về phần mình, bộ trưởng Ngoại vụ Libya ông Fawzi Abdelali đã tuyên bố là có những phản ứng đối tình hình bất ổn tham gia vào đoàn biểu tình với ý đồ gây hấn loạn và gieo mầm «phiên loạn». Chỉ tiêu này cho thấy nếu chính quyền mới tại Libya đang có vấn đề.

AFP nhận định, chính quyền mới đã thuyết bại trong việc giải giáp và giải tán các nhóm vũ trang tham gia chiếm đóng lật đổ chế độ Kadhafi, mặc dù có nhiều nhóm trong số đó đã sáp nhập vào quân đội chính phủ. Một tháng gần đây, tại Benghazi đã xảy ra nhiều vụ tấn công vào các lợi ích của phương Tây và thậm chí có cả các vụ ám sát quan chức an ninh.

Về biểu tình hôm qua diễn ra đúng 10 ngày sau khi tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Libya bắt đầu công làm thiết lập lại sự ổn định tại Hoa Kỳ và nước này. Vụ tấn công hôm đó diễn ra đúng vào ngày 11/09, ngày kỷ niệm vụ tấn công tòa tháp đôi của Mỹ ở New York, và cũng trong bối cảnh nhợt nhạt giữa Hồi giáo phản đối một bộ phim Mỹ mà họ cho là báng bổ đạo Hồi.